



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 28

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อุดมศึกษารวมพลัง"รับน้องปลอดภัย" เสียงจากเพื่อน"รักจริงอย่าชวนน้องดื่ม"

คอลัมน์ รายงานการศึกษา

ศุคนานต์ ดลประสิทธิ์



สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผนึกพลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าต่อเนื่อง "โครงการรับน้องปลอดภัย" ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ด้วยสโลแกน "รักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม" โดยมีแนวร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา และตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม 151 สถาบัน

ทั้งนี้ หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการรับน้องปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลการสำรวจของเอแบคโพล พบว่า สถิติการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้องดื่มในกิจกรรมรับน้องในปี 2549 ลดลงเหลือร้อยละ 27.6 จากปี 2548 ที่สูงถึงร้อยละ 46.8 และสถิติการใช้บุหรี่ในการรับน้องปี 2549 ลดลงเหลือร้อยละ 8.2 จากปี 2548 ร้อยละ 8.6 ส่วนผลการสำรวจปี 2550 พบว่าโครงการรับน้องปลอดภัยช่วยลดความรุนแรงในการรับน้องได้ร้อยละ 81.3 ทำให้ตระหนักถึงโทษของเหล้าได้และอยากให้ผู้อื่นทำตามร้อยละ 76.1 และอยากให้งิจกรรมรับน้องไม่มีเหล้าและบุหรี่ถึงร้อยละ 92.5

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กล่าวถึงกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยว่าตระหนักเรื่องปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ในรั้วมหาวิทยาลัยดี จึงเป็นนโยบายหลักนับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่กว่า 90% มาจากต่างจังหวัด ดังนั้นพิธีการรับน้องใหม่ก็จะเน้นเรื่องประเพณีที่ดีงามของไทย ไม่ว่าจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ การรับขวัญน้องด้วยการผูกข้อมือ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เป็นต้น

"สิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว นอกจากนโยบาย พิธีการต่างๆ แล้ว อาจารย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องมีความใกล้ชิดกับนักศึกษาในทุกๆ ด้าน อย่างที่มหาวิทยาลัยของเรา อาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ กิจกรรม หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว และโดยเฉพาะพิธีรับน้องใหม่อาจารย์ทุกคนจะให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจารย์ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา"

รศ.สุนีย์ กล่าวต่อไปว่า การรับน้องเป็นประเพณีที่สวยงาม เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับน้องใหม่ที่เข้ามาสู่สถาบัน เพราะฉะนั้นรุ่นพี่ต้องสร้างความอบอุ่นในแบบพี่และน้อง ไม่แสดงออกถึงความก้าวร้าวและข่มขู่ หรือนำเอาสิ่งร้ายๆ และอบายมุขต่างๆ เข้ามาใช้ในกิจกรรมที่ดังมานี้ ซึ่งการสร้างความรู้สึกที่ดีๆ เหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อ และสร้างความประทับใจไปสู่รุ่นต่อไป

ด้าน น.ส.ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล หรือน้องนาถ นักแสดงวัยรุ่นกล่าวว่า ขณะนี้กำลังเรียนอยู่คณะบัญชีอินเตอร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนของโครงการรับน้องปลอดเหล้า คิดว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์รับน้องปลอดเหล้าช่วยลดปัญหาการสูญเสียได้เยอะมาก เพราะแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีแต่ทำลาย ทั้งนี้การจัดประเพณีรับน้องของ มหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้าง สรรค์และทำให้มีความสามัคคีกัน จึงอยากให้ทุกๆ คนช่วยรักษาประเพณีรับน้องไว้ด้วย



"โครงการรับน้องปลอดเหล้าเป็นโครงการที่ดี เพราะกิจกรรมรับน้องเป็นประเพณีที่สำคัญของทุกมหาวิทยาลัยในการเชื่อมความสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง จากที่ปกติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีบทบาทมากในกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสุขสนาน แต่โครงการนี้เข้ามาเพื่อชี้ให้เห็นความสุขสนานโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงสังคมด้วย อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ไม่ควรพลาดโครงการดีๆ อย่างนี้ เพราะนอกจากตัวเราเองจะได้ประโยชน์แล้ว สังคม รอบๆ ตัวเราก็จะได้รับประโยชน์ด้วย" น้องนาถกล่าว

ขณะที่ นายศราวุธ ปัญญาธิระ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 คณะประมง กล่าวว่า "ถ้าคิดจะเลิก ทำได้ง่ายมากเลย เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า หรือบุหรี่ ก่อนอื่นเราควรมองที่จุดเสียของมันก่อนว่าโทษของมันเป็นอย่างไรมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินเงินทอง หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป และนอกจากตัวเราจะได้รับโทษแล้ว คนรอบข้างก็ต้องมาเดือดร้อนกับเราด้วย ถึงแม้หลายคนจะมองว่ามันจะทำให้รู้สึกสนุกสนานก็ตาม แต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนุก อีกมากมาย อย่างการออกกำลังกายก็ได้"

ส่วน น.ส.กัญญา รัตนเพชร หรือ น้องตาล ดาราจากภาพยนตร์เรื่อง



รักแห่งสยาม ซึ่งกำลังจะเป็น เฟรชชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอิน เตอร์ กล่าวว่า กิจกรรมการรับน้องเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมเป็นคนดีของสังคม อยากให้ทุกคนช่วยกัน รณรงค์การรับน้องปลอดภัย เพราะแอลกอฮอล์ทำลายความสัมพันธ์ของมิตรภาพ นอกจากนี้อยากให้กิจกรรมการรับน้องปลอดภัยเสพติดทุกประเภทอีกด้วย

"หนูคิดว่าพี่ๆ จะต้องแนะนำสิ่งที่ดีๆ ให้กับหนูอย่างแน่นอน การรณรงค์กิจกรรมรับน้องปลอดภัยและ บุหรี่ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ดี เพราะไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการแนะนำวิธีและแนวทางที่ ถูกต้อง รวมถึงบอกผลกระทบและข้อเสียให้น้องๆ ได้รับทราบ ให้เราคิดเอง และหนูคิดว่าวัยรุ่นและ เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเอง และไม่ชอบถูกบังคับ แต่เมื่อรู้เหตุผลและแนวทางที่ถูกต้องก็จะ สามารถคิดเองได้" น้องตาล กล่าว

และตอบท้ายว่า อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะรุ่นพี่ซึ่งบางคนอาจได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการรับ น้องด้วยแอลกอฮอล์มาแล้ว เก็บเอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้น้องๆ ได้รับทราบถึงโทษและ อันตรายของมัน เพราะบทเรียนที่ดีที่สุดคือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จะไม่ทำให้เราหันไปสู่อายมุนั้น อีก

อยากให้ประเพณีรับน้องเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางจิตใจ และควรค่าแก่การจดจำของน้องๆ ทุกคน

หน้า 28